

ที่ ปน ๐๐๓๓ / ๗ ๓๑๓



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง
ปน ๙๔๐๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ขอส่งสรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล รายละเอียดตาม <https://ptn.moph.go.th>
เมนูวาระรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ สารภาพ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

โทร. ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๔

โทรสาร ๐ ๗๓๔๖ ๐๒๓๕

สรุปประเด็นสำคัญและข้อสั่งการ
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลระดับจังหวัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
ประจำเดือน มิถุนายน
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
เรื่องก่อนวาระ “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ Saiburi Electric keep warm” เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะ Hypothermia ในทารกแรกเกิด และเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการควบคุม อุณหภูมิทารกแรกเกิดขณะเคลื่อนย้าย	- เป็นผลงานที่น่าชื่นชม มีการทดลอง วางแผนดำเนินการ และควบคุมกำกับได้ดี
วาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๑. ประชุมค้นหาและวินิจฉัยวัณโรคด้วย X-ray อ่านผลด้วย AI	- ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของโรงพยาบาลทุกแห่ง หัวใจหลักของการคัดกรองวัณโรค ต้องมีการติดตามในกลุ่ม x-ray ผลผิดปกติด้วย
๓. สป.สัญจร เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเลย มีการติดตามงบลงทุน พุดคุยเกี่ยวกับ Rational Lab Use และ Solar cell ทางปลัดกระทรวงฯ เน้นนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานทดแทน โครงการ GREEN ENERGY	
๔. ประชุมคณะกรรมการบริหาร เขต ๑๒ พุดคุยในประเด็น ดังนี้ - การจัดการตำแหน่งว่าง ๒๐ ตำแหน่ง - การพัฒนามือรอง - แนวทางการทำงานของบุคลากรที่ติดโควิด - การดูแล PUI ในกลุ่มที่กลับจากการแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย - Solar roof - การ refer STEMI รพ.หาดใหญ่ - ติดตามงบลงทุน โรงพยาบาลโคกโพธิ์มีความเสี่ยงที่จะถูกพับ สูงสุดในภาพเขต	
๕. ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ พุดคุยประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน เพื่อให้	- มอบเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สำรวจผู้พิการที่มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูในพื้นที่ เพื่อนำงบกองทุนมาดำเนินการจัดการให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟู และเข้าถึงบริการฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต	
<p>เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี</p> <p>๑. สถานการณ์โรค COVID-19 จังหวัดปัตตานี มีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบจากสัปดาห์ที่ ๒๔ อยู่ที่ ๓๙.๓%</p> <p>๒. กิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ ให้เพิ่มเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข จาก ๖๒๕ เป็น ๘๐๐ คน</p> <p>๓. ผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดปัตตานียังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อยู่ที่ร้อยละ ๘๑.๒๕</p>	<p>- มอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์นำสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญเข้าในที่ประชุมกรรมการจังหวัด โดยเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ SMART</p>
<p>วาระติดตาม</p> <p>๑.๑ การดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบลงทุน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖</p> <p>- งบลงทุน ปี ๒๕๖๕ ๓ รายการ</p> <p>(๑) อาคารพักแพทย์ ๔๐ ยูนิต รพ.โคกโพธิ์ ดำเนินการ ๙/๑๔ งวด ตรวจรับงวด ๙ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกพับ</p> <p>(๒) อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟท์) รพ.ยะรัง ดำเนินการ ๕/๘ งวด</p> <p>(๓) อาคารส่งเสริมสุขภาพ และอเนกประสงค์ รพ.ทุ่งยางแดง ๕/๖ งวด กำหนดส่งงานงวดที่ ๕ กลางเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ การดำเนินงานงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๖</p> <p>จังหวัดปัตตานีมีการเบิกจ่ายงบค่าเสื่อมอยู่ที่ร้อยละ ๓๓.๔๔ ซึ่งถือว่าอยู่ในลำดับต่ำสุดในเขตสุขภาพที่ ๑๒</p>	<p>- มอบผู้บริหารทั้ง ๓ รพ.ติดตาม กำกับดูแลการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- หน่วยบริการที่เบิกจ่ายล่าช้า ให้เร่งดำเนินการ</p>
<p>วาระเรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๑.๑ แนวทางการปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างรายคาบ</p> <p>ลูกจ้างรายคาบเป็นบุคคลที่หน่วยบริการจ้างไว้ปฏิบัติงานลักษณะชั่วคราวและมีกำหนดเวลาจ้างเป็นรายชั่วโมง</p>	<p>- การจ้างลูกจ้างรายคาบควรพิจารณาตามตำแหน่งงาน เนื่องจากไม่มีสัญญาจ้างรับรอง</p>
<p>๑.๒ สรุปจำนวนข้าราชการที่ยังไม่มีคำสั่งพันทลงงานย้อนหลัง ไม่ผ่านการทดลองงาน ๘๙๙ ราย สำนักงาน กพ.กำลังตรวจสอบ ๓๗๔ ราย และไม่มีชื่อในระบบ Hrops ๒๙ ราย</p>	
<p>๑.๓ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดปัตตานี</p> <p>มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ในช่วง ๔ สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปี ย้อนหลัง มีข้อสั่งการ</p>	<p>- ฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีการระบาดเร่งดำเนินการให้เร็ว สสำรวจเครื่องมือ เคมีภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ในการควบคุมโรคให้มีความพร้อม</p>

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกให้ใช้ชุดตรวจ Rapid test Dengue NS๑ ๒. เปิด EOC ระดับอำเภอ ๓. มอบทุกอำเภอทำแผนกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกัน โรค ไข้เลือดออก ๔. ชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่พ่นยุง เรื่องเทคนิควิธีการ พ่นที่ถูกต้อง ๕. ระยะเวลาการพ่นยุงที่มีประสิทธิภาพ วันที่ ๑, ๓, ๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘ ของการระบาด (๖ ครั้ง) 	<p>- มอบ CUP บริหารจัดการชุด Rapid test Dengue NS๑ ภายในพื้นที่ และรายงานผลการใช้</p>
<p>๑.๔ แนวทางการดูแลผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์ จากประเทศซาอุดีอาระเบีย</p>	<p>- ให้ Case manager ที่อยู่เวรเป็นผู้ประสานระหว่าง อำเภอ กรณีที่มีผู้ป่วยที่ต้อง Refer ระหว่างอำเภอ</p>
<p>๑.๕ ความก้าวหน้า TB ผลการคัดกรองวัณโรคของกลุ่มที่เสี่ยงต่อวัณโรค ที่ได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (X-ray) โดยใช้ วิธีอ่านผลด้วยระบบ AI จำนวน ๑,๒๐๕ ราย พบ ผลผิดปกติ ๘๕๗ ราย เป็นผู้ป่วยรายเก่าและกำลังรักษา ๔๓๘ ราย และเป็นผู้ป่วยที่ต้องติดตามเก็บเสมหะ ๔๑๙ ราย</p>	<p>- ติดตามผู้ป่วยที่เป็น M- ส่งตรวจ X-ray อีกครั้ง และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยวัณโรคได้ทันที</p> <p>- มอบโรงพยาบาลปัตตานีนำผู้ที่มาคัดกรองวัณโรค ด้วยรถโมบาย มา X-ray ซ้ำ และอ่านผลด้วยระบบ AI เพื่อความแม่นยำ</p> <p>- ในการนิเทศบูรณาการอำเภอรอบ ๒/๒๕๖๖ ให้มีการติดตามเรื่องผู้ป่วย M- ของแต่ละพื้นที่</p>
<p>๑.๖ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง จังหวัดปัตตานี ปี ๒๕๖๖</p>	<p>- จัดสรรวัคซีนให้ครอบคลุมกับจำนวนประชาชนในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการแพทย์ให้ความสนใจวัคซีน</p>
<p>๑.๗ รายงานความก้าวหน้า คัดกรอง ติดตาม ภาวะซีด ในเด็กปฐมวัย เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖</p>	<p>- เร่งดำเนินการภาวะซีดในเด็กปฐมวัย เด็กที่ได้รับการคัดกรองเจาะ HB/Hct ครั้งที่ ๑ และพบว่า มีภาวะซีด จำนวน ๖๒๑ ราย จะต้องเจาะ HB/Hct ครั้งที่ ๒ ให้ได้ ๑๐๐% และควบคุม กำกับ และติดตามการกินยา น้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กที่มีภาวะซีดให้มากขึ้น</p>
<p>๑.๘ สรุปการนิเทศบูรณาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๖</p>	<p>- ในการนิเทศบูรณาการรอบ ๒/๒๕๖๖ ให้เน้นผลลัพธ์จากการดำเนินงาน Out put/Out come ในแต่ละประเด็น โดยจะมีการนิเทศในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖</p>

ประเด็น/รายละเอียด/สาระสำคัญ	ข้อเน้นย้ำ/ข้อสั่งการ
<p>๑.๙ มาตรการและแนวทางการรับมือบุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้หยุดพักการปฏิบัติงานตามบริบทและความเหมาะสม ประมาณ ๕ วัน หากอาการไม่รุนแรงให้ปฏิบัติงานได้ แต่ต้องป้องกันตัวเอง</p>	<p>- พิจารณางานว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด หากเป็นงานที่ต้องสัมผัสผู้คนที่ให้หยุดปฏิบัติงาน</p>



(นางสาวมูมินาห์ สะแม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สรุปรายงานการประชุม



(นายประสาน ไชยณรงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ตรวจสรุปรายงานการประชุม